

## สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๑๒ พ.ค. ๖๖

### สื่อสิ่งพิมพ์

- ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สู่การทำกินยั่งยืน (สยามรัฐ ๑๒ พ.ค. ๖๖ หน้า ๑,๘)
- ผากขังยกแก้งโกลงเงินวัด (สยามรัฐ ๑๒ พ.ค. ๖๖ หน้า ๑,๘)

### สื่อออนไลน์

- DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขานุ่ม จังหวัดเพชรบุรี (สยามรัฐ ๑๒ พ.ค. ๖๖)  
<https://siamrath.co.th/n/446010>



**ร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน** > 8  
**เขาซับแกงไก่** พื้นที่  
ความอุดมสมบูรณ์สู่การทำกินยั่งยืน



# ร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ พื้นที่ความอุดมสมบูรณ์สู่การทำกินยั่งยืน



เชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขา  
ซับแกงไก่นั้นเนื่องจากพระราชดำริ  
ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัด  
ลพบุรี

“ในอดีตพื้นที่ที่ถูกบุกรุกตัดไม้ทำลาย  
ป่า เพื่อเอาพื้นที่ไปทำการเกษตร เอา  
ไม้ไปสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยและทำฟืน  
เผาถ่าน สมัยนั้นหมู่บ้านอยู่ห่างไกล  
ความเจริญ ไม่มีไฟฟ้า ตัดต้นไม้ทุกวัน



ไม่นานป่าก็หมด สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย พืชผักอาหารป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็หมด พอเข้าสู่ฤดูฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล หน้าแล้งอากาศร้อนมาก มีลมพายุพัด บ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ช่วงฝนตกก็หนักมาก เกิดน้ำหลากลงมาจากภูเขา กัดเซาะที่ทำกิน ไปจนถึงถนนหนทาง ชำรุดเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายมากมายในหลายปีติดต่อกัน มา ทุกครัวเรือนอยู่กันยากลำบาก” นายจำลอง จิตศิริศรี หนึ่งในราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่า

เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ห่างไกลจากหมู่บ้าน ทำให้การดูแลรักษาป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทำให้มีบุคคลภายนอกพื้นที่แอบลักลอบเข้าไปตัดไม้และล่าสัตว์ในเวลากลางคืน สภาพปัญหาดังกล่าวราษฎรบ้านลำน้ำเขียว และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จึงได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้ทรงรับพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาป่าโดยชุมชนและเป็นเครือข่ายในการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ และชุมชนในการฟื้นฟูป่าโดยใช้หลักการทรงงานด้านป่าไม้ การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอบรมให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่ราษฎรและเยาวชน ฯลฯ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)



สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการในโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2555 - 2561 แก่กรมป่าไม้ ปัจจุบันสภาพป่าธรรมชาติ และป่าที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอุดมสมบูรณ์ พบได้จากความหลากหลายของชนิดพรรณไม้หลายชนิด พื้นที่เกิดความชุ่มชื้น มีแหล่งน้ำซับและน้ำใต้ดินไหลตลอดทั้งปี มีการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ลาดตระเวนร่วมกัน จัดทำแนวกันไฟป่า ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารโดยใช้ประโยชน์จากป่า มีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเขาซับแกงไก่เพื่อทำกิจกรรมเสริมรายได้ เช่น เพาะซำกล้าไม้จำหน่ายแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ รับฟังการบรรยายสรุปผลจากผู้แทนกรมป่าไม้เยี่ยมราษฎรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตำบลเขาน้อย พร้อมลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำซับวัดป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ พบว่าจากความสมบูรณ์ของผืนป่าทำให้ราษฎรในพื้นที่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้อย่างหลากหลายและประสบผลสำเร็จอย่างเป็นที่น่าพอใจ

นายเทริญทอง ภูหมื่น ปราชญ์พื้นบ้าน คนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐต่างให้การยอมรับในความคิดบูรณาการแบบชาวบ้าน ด้วยการนำต้นผักหวานป่ามาปลูกในไร่ของตนเองสำเร็จ “ผักหวานป่าเป็นพืชที่อยู่บนเขาในป่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องตื่นนอนแต่เช้ารีบออกไปหาเก็บยอดมากินและจำหน่าย ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย จึงคิดว่าน่าจะลองนำมาปลูกเอาไว้ในไร่จะดีกว่า พอถึงฤดูหน้าผักหวานแตกยอดก็ไม่ต้องเสียเวลาออกไปหาเหมือนกับคนอื่นๆ โดยในปี 2540 ชวนนางจำเนียร ภรรยาไปหาชุดต้นผักหวานป่าบนเขามาปลูกทดลองดู ปรากฏว่าครั้งแรกชุดมาเกือบ 30 ต้น รอดเพียงไม่กี่ต้นเลยคิดทบทวนหาวิธีการใหม่ ลองผิดลองถูกอยู่หลายปีในที่สุดประสบความสำเร็จปลูกและขยายพันธุ์ได้ เพราะในพื้นที่ปลูกมีความสมบูรณ์มีความชื้นทั้งอากาศและหน้าดินเหมือนกับในป่าธรรมชาติจึงประสบความสำเร็จ”

ปัจจุบันบ้านนายเทริญทอง ภูหมื่น เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมและศึกษาเรียนรู้ มีต้นผักหวานป่าหลายขนาด ไม่ต่ำกว่า 2,000 ต้น ในเนื้อที่ปลูก 3 ไร่ โดยปลูกแซมกับต้นมะขามเทศ แต่ละปีสร้างรายได้ให้แก่เขาเป็นอย่างดี

จนท.เร่งตรวจสอบทรัพย์สิน

# ฝากขังยกแก๊งโจ่งเงินวัด

## ‘ผอ.บ.’ แฉ ‘สมীคม’ ห้ามถ่ายรูปเทศน์

“ตร.กองปราบฯ” ควบคุมตัว 6 ผู้ต้องหาร่วมฆวนการ “อดีตพระอาจารย์คม” ฝากขังศาลอาญา คดียักยอกเงินวัดกว่า 300 ล้าน พร้อมเร่งตรวจสอบทรัพย์สินวัดที่ถูกยกยอก ผู้ใหญ่บ้านแฉ “สมীคม” เคยสั่งญาติโยมห้ามถ่ายรูป เผย 10 ปีที่แล้วพื้นที่วัดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

จากกรณี นายคม คงแก้ว หรืออดีตพระอาจารย์คม อภิวิโร อายุ 39 ปี ประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายบุญมี หรือพระหมอ เถาวัลย์ อายุ 38 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี และน.ส.จุฑาทิพย์ ภูขัติโรชพันธุ์ อายุ 35 ปี น้องสาวนายคม ผู้ต้องหาที่ยักยอกทรัพย์สินของวัดไปเป็นของส่วนตัวมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ พร้อมขยายผลจับกุม นายบุญส่ง หรืออดีตพระบุญส่ง, นายบุญเหลือ หรืออดีตพระบุญเหลือ, นายธนกฤษ หรืออดีตพระธนกฤษ, นายบัณฑิต หรืออดีตพระบัณฑิต, นายณัฐพัชร์ หรืออดีตพระณัฐพัชร์ และ

### ■ โกง

ต่อจากหน้า 1

นายบุญศักดิ์ ภักร์โกศล คนขับรถวัดป่าธรรมคีรี ผู้ร่วมฆวนการขนย้ายทรัพย์สินไปซุกซ่อนทั้งในวัดและนอกวัด ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พ.ค.66 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. เปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระอาจารย์คม ร่วมกับพวก ยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรี กว่า 300 ล้านบาท ว่า จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ยังพบผู้กระทำความผิดเพียงแค่ 9 ราย ส่วนจะมีผู้ร่วมฆวนการอีกหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากพบว่ามีเพิ่มก็จะต้องถูกดำเนินคดีหมดไม่มีข้อยกเว้น ขณะที่ในส่วนของทรัพย์สินวัดยังอยู่ในขั้นตอนของการขยายผลตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทรัพย์สินที่ถูกยกยอกออกไปนั้นมีจำนวนเท่าใด รวมถึงยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบที่ไปที่มาของทรัพย์สินต่างๆ ที่ตรวจยึดคืนกลับมาได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีจำนวนค่อนข้างมากกว่าพันรายการ เจ้าหน้าที่ต้องคัดแยกตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไป

ส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย ที่จับมาเมื่อวันที่ 9 พ.ค.นั้น ทั้งหมด

ให้การไปในทิศทางเดียวกัน ยอมรับว่าต้องทำตามคำสั่งของอดีตพระอาจารย์คม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดของวัด เพราะเป็นผู้คอยจัดหาปัจจัยต่างๆ มาสร้าง หรือ พัฒนาวัด ทำให้พระลูกวัดทุกรูปเกรงใจยอมทำตาม ซึ่งคำให้การทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งหากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสอบสวนแล้วนั้นทางพนักงานสอบสวนจะเร่งนำตัวส่งฝากขังยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในวันที่ 11 พ.ค. ต่อไป

วันเดียวกัน นายสิทธิ โทณผลิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านซับน้ำเย็น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วพื้นที่วัดป่าธรรมคีรี ก่อนที่จะมีการก่อสร้างวัดเดิมที่ได้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะมีชาวบ้านทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง น้อยหน่า และยางพาราบนพื้นที่ 6 ไร่กว่า ต่อมาได้มีการมอบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อทำการสร้างวัด และมีผู้บริจาคเพิ่มอีก 30 ไร่ รวมแล้วบนเนื้อที่วัดจะมีทั้งหมด 36 ไร่ ซึ่งจะมีอดีตพระอาจารย์คมและพระอาจารย์หมอ เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างเจดีย์อุโบสถพระมหาเจดีย์วิหาร สำนักงานวัดแห่งใหม่ แลนด์สเคปด้านนอกวัด ชุ่มประดู และถนนภายในวัด

“ทำให้ชาวบ้านเสื่อมใสศรัทธา จนทำให้วัดมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง ตลอด

ระยะเวลาปฏิบัติธรรม และสอนคติธรรม  
ให้กับญาติโยม จะมีทีมงานของอดีตพระ  
อาจารย์คมคายห้ามไม่ให้ถ่ายรูป ซึ่งตน  
ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ยอม  
ให้ถ่ายรูป จึงไม่ได้เอะใจอะไร ในส่วน  
การเลือกปฏิบัติคนรวยคนจนเข้าวัดนั้น  
ก็สามารถเข้าได้กันทุกคนไม่ได้มีการห้าม  
แต่อย่างใดหลังจากที่ทราบข่าวก็ตกใจว่า  
ทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะเจ้าหน้าที่  
ตำรวจสามารถจับกุมตัวพระได้เกือบ  
ทั้งวัด รวม 6 คน เงินยกยก 300 กว่า  
ล้าน หลังจากนั้นก็ให้ตำรวจดำเนินคดีถึง  
ที่สุด เพราะชาวบ้านเสียใจอย่างมาก”

## DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาป้อม จังหวัด เพชรบุรี



ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินต้องไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลายเป็นปัญหาเรื่อยมาหลายสมัย แม้จะมีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อสงวนคุ้มครองพื้นที่ป่าและการให้สิทธิแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยทำกินอันเป็นการแก้ไขปัญหาก็ตามแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ยังคงมีข้อบกพร่องและส่งผลกระทบต่อชาวบ้านซึ่งอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น ทั้งที่ได้อยู่อาศัยมาก่อนและประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ อีกทั้งยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ หรือแม้กระทั่งสิทธิที่จะตกทอดไปยังทายาทของพวกเขาอย่างเป็นธรรม สังคมปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาลดลงได้ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการทางกฎหมาย และผลกระทบจึงตกแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงห์มงคล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ได้มอบหมายให้ นายเทวา จุฬารี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไร่สะทอน เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่อบต.หนองกะปูล และผู้ปกครองท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาป้อม ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี



ผลการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีการแผ้วถางและการครอบครอง โดยมีพื้นที่ที่บุกรุกเพิ่มเติมจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เคยมีการดำเนินคดีไว้ อีกจำนวน 3 แปลง รวมมีเนื้อที่ประมาณ 30 กว่าไร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จึงได้แจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมในข้อหาบุกรุกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้พนักงานสอบสวน สภ.ไร่สะท่อน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินการในสำนวนสืบสวนที่ 132/2565 ซึ่งเดิมพบว่ามีการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวนี้ จำนวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ 365 ไร่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ และทางจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งเรื่องไปยังกรมที่ดินเพื่อขอเพิกถอนเอกสารสิทธิตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไว้ในสวนหนึ่งแล้ว และวันนี้ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไร่สะท่อน นายอำเภอบ้านลาด เจ้าหน้าที่กอ.รমন. จังหวัดเพชรบุรี นายกอบต.หนองกะปุ่น และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันปักป้ายตรวจยึดพื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้แจ้งกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ไร่สะท่อน เป็นคดีอาญาที่ 89/2566 จำนวน 3 แปลงรวมเนื้อที่ ประมาณ 33 ไร่ และได้ปักป้ายแสดงพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขานุ่ม เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการแผ้วถาง ครอบครอง และทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 ป้าย

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นไปตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยยึดหลักความถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่มีบุคคลยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว และเพื่อเป็นการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศร่วมกัน